

"KHÉP VÀ MỞ, NHỮNG BƯỚC TIẾP CHỜ HÀNH TRÌNH..."

Ngày 30 tháng 10, năm 2024, từ *Họ đạo Xuân Hòa và Hạt Đại Hải*, đông đảo Giáo dân, Linh mục, cùng bạn hữu, và thân nhân, đã quy tụ về Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ, để thắp bùng **Cha Gioan Baotixita Nguyễn Phước Hội** cho chương mới trong cuộc đời và sứ vụ Linh Mục của Ngài.

Sự kiện diễn ra với bao xúc cảm sâu lắng, đánh dấu và cũng khép lại chặng đường hơn 13 năm phục vụ tận tụy của ngài tại Họ đạo Xuân Hòa.

Lời Cầu Nguyện và Tâm tình Tri Ân.

Vừa đặt chân đến khuôn viên Nhà Hưu dưỡng Linh mục của Giáo phận, sau ít phút nghỉ ngơi và chào hỏi, **Cha Gioan Baotixita** và mọi người đã dành những giây phút thật lắng đọng để cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong sự hiện diện với Chúa và bên cạnh nhau, đại diện Giáo dân bày tỏ những lời tri ân và nguyện chúc cho Cha Gioan Baotixita trong hành trình mới.

Ám Tình Linh Mục Đoàn.

Tiếp đó, tại phòng riêng nơi Cha Gioan Baotixita sẽ nghỉ dưỡng, **Cha Phêrô Trương Minh Hải - Hạt trưởng Đại Hải** - đã xúc động chia sẻ về những hành trình của Cha Gioan Baotixita tại Xuân Hòa và Đại Hải, từ những ngày đầu ngài đến với Họ đạo và Giáo hạt. Cha Phêrô nhắc đến ý nghĩa tên gọi "**Phước Hội**", mang ý nghĩa "**Tập trung của mọi Phúc lành**", nhấn mạnh rằng chính Cha Gioan Baotixita đã mang lại nhiều phúc lành và sự hỗ trợ thiêng liêng cho Họ đạo, cho mọi người. Cha Phêrô khép lại tâm tình bằng lời chúc sức khỏe và những lời cầu chúc tốt lành, mong **Cha Phước Hội** tiếp tục mang phúc lành đến cho những ai ngài gặp gỡ trong hành trình mới.

Tâm và Tình của Cha Gioan Baotixita.

Trong phần đáp từ, Cha Gioan Baotixita hồi tưởng lại những ngày tháng tại Họ đạo Xuân Hòa, bày tỏ tình cảm tha thiết với Giáo

dân và Họ đạo. Ngài tri ân sự hỗ trợ của tất cả mọi người, đặc biệt là Cha Hạt Trưởng, người đã đồng hành cùng ngài trong nhiều công tác. **Cha Phước Hội** gửi gắm lời cầu nguyện đến toàn thể cộng đoàn, mong mọi người luôn sống như những Kitô hữu đích thực, và lan tỏa tình yêu Thiên Chúa đến mọi người.

Niềm Vui Ngày Về Nhà.

Trong phần đón tiếp Cha Gioan Baotixita về nhà hưu dưỡng, **Cha Giuse Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc Nhà Hưu** - đã gửi lời chào đón nồng nhiệt, nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc Cha Hội trở về nơi chính mình đã góp công xây dựng từ trước. Cha Giám đốc khẳng định rằng, sự kiện này không phải là một cuộc chia tay buồn bã, mà là một niềm vui mừng, một cuộc '*Hồi Hương An Lành*'.

Chuẩn Bị Cho Chương Trình Mới.

Trong không khí thân mật trước khi dùng bữa, **Cha Gioan Baotixita** đã cảm ơn sự tiếp đón ấm áp của tất cả mọi người. Ngài xem cuộc hành trình này là một sự chuẩn bị để gặp Chúa, với mong muốn được sống một cuộc đời thánh thiện và xứng đáng với ơn gọi của mình. Ngài kết thúc với lời cầu nguyện dành cho Nhà Hưu Dưỡng, các Linh Mục và Giáo Dân, hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục sống trọn vẹn và gương mẫu.

Đọng lại sau tất cả, là sự khắc ghi sâu đậm tình cảm yêu mến, tôn kính và trân trọng của Giáo hạt Đại Hải và Họ đạo Xuân Hòa dành cho **Cha Gioan Baotixita Nguyễn Phước Hội**.

Lướt qua khung cửa của những chuyến xe '*ở và về*', đọng đầy qua những đáy mắt... là những thước phim nhiều sắc màu: *của dấu ấn, của bóng hình, của hoài niệm, của những pha trộn, băng khuâng*. Xa xa là dòng sông hiền hòa vẫn chảy... chợt lóe lên những cảm xúc thật ấm áp, vui tươi.

Khép và Mở cho một chương mới trong cuộc đời: *với bình an, lắng đọng, tri ân, và phó thác...*









